



▲ วัคซีนไทย...องค์การเภสัชกรรม แดลงข่าววัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายของ อภ. เริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

# ประเดิมฉีดวัคซีนไทย ทดลองอาสาสมัคร

## ผบ.ตร.ตรวจ รพ.สนามตม. รักษาติดเชื้อ

มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิจัยวัคซีนป้องกันโค  
วิด-19 ประเดิมลงเข็ม  
แรกอาสาสมัครแล้ว 4  
คน แบ่งเป็น 2 ระยะ  
ทราบ ♦ อ่านต่อหน้า 11

## วัคซีนไทย □ ต่อจากหน้า 1

ผลภายในปลายปีนี้ สธ.เล็งนำเข้าวัคซีนอีก 1

ล้านได้ส ขณะที่ยังไทยวัย 60 เสียชีวิตเพิ่มอีก  
1 ศพ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตแล้ว 91 ราย  
ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็น  
ชายวัย 74 ปีชาวอเมริกัน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โรค  
โควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย  
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 66 ราย และผู้  
ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน  
7 ราย จากประเทศเยอรมนี เบลเยียม กาตาร์  
โปแลนด์ เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ  
ประเทศละ 1 ราย

ทั้งนี้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,876

ราย มีผู้รักษาหายอีก 65 ราย หายป่วยแล้ว  
26,663 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 1,122 ราย  
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดรวม ผู้  
เสียชีวิตสะสม 91 ราย สถานการณ์ผู้ป่วยสะสม  
ทั่วโลก 123,850,904 ราย รักษาหายแล้ว  
99,778,463 ราย เสียชีวิต 2,727,428 ราย  
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา  
30,521,765 ราย 2.บราซิล 11,998,233 ราย  
3.อินเดีย 11,645,719 ราย 4.รัสเซีย 4,456,869  
ราย 5.สหราชอาณาจักร 4,296,583 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 91 เป็นชายไทย  
อายุ 60 ปี อาชีพพนักงานบริษัท อาศัยอยู่ใน  
กรุงเทพฯ มีประวัติโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และมะเร็งปอดระยะสุดท้าย  
โดยเมื่อวันที่ 14 มี.ค. เข้ารับการตรวจคัดกรอง



เชิงรุก ต่อมาในช่วงเย็นวันที่ 15 มี.ค. มีอาการหายใจเหนื่อยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง และผลพบเชื้อโควิด-19 จึงถูกส่งเข้าห้องแยก จากนั้นวันที่ 18 มี.ค. มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และทำการกู้ชีพ กระทั่งเสียชีวิตในเวลา 13.17 น.

ขณะที่ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563-22 มี.ค. 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 73 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,639 ราย หายป่วยแล้ว 22,486 ราย เสียชีวิตสะสม 31 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,122 ราย ส่วนกรณีของผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 66 ราย แบ่งเป็น 1.จากตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชน 44 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 25 ราย กรุงเทพฯ 13 ราย ปทุมธานี 5 ราย และเพชรบุรี 1 ราย 2.จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 22 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 8 ราย สมุทรสาคร 8 ราย นครปฐม 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย นนทบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย ชลบุรี 1 ราย ราชบุรี 1 ราย ทั้งนี้ ในกรณีของ จ.สมุทรสาคร มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสะสมจำนวน 227,756 คน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 13,804 คน และหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันสังเกตว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไร และมีแนวโน้มว่าจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64

นอกจากนี้ ที่ประชุมศปก.ศบค.ได้รับรายงานกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แคมป์คนงานในซอยสุขุมวิท 117 ผู้ติดเชื้อรายแรกเดินทางไป จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อต่ออายุการทำงานในประเทศ จึงมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 และผลออกมาว่าติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 15 มี.ค. ทำให้ต้องค้นหาเชิงรุกระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.ที่แคมป์คนงานสุขุมวิท 117 จำนวน 625 ราย พบติดเชื้อโควิด-19 รวม 16 ราย ในจำนวนนี้ 14 รายไม่มีอาการ ขณะที่วันที่ 19 มี.ค. ได้มีการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่แคมป์คนงานสุขุมวิท 107 จำนวน 584 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ และวันที่ 20-21 มี.ค. มีการตรวจชุมชนรอบแคมป์คนงานสุขุมวิท 117 และตลาดใกล้เคียง 400 ราย อยู่ระหว่างการรอผลต่อไป

ขณะเดียวกันมีการรายงานผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ที่พื้นที่พระราม 2 บางขุนเทียน ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อขอวิซ่า และพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงสอบสวนโรคพบมีสัมผัสเสี่ยงสูง 37 ราย เสียชีวิต 178 ราย โดยระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค. ตรวจเชื้อไปแล้ว 71 ราย พบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 30 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64 ว่า การจัดการกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ยังคงเป็นไปตามมติศบค.เดิม เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่ จ.สมุทรปราการ ถือเป็นรายย่อยและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะประเมินอย่างใกล้ชิดและเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน ตลาดสด และตลาดนัด แต่โดยภาพรวมทั้งประเทศ ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น ไม่มีพื้นที่สีแดง เหลือพื้นที่สีส้ม สีเหลืองและสีเขียว แต่ยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง ช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้จะไม่ทำอะไรเปลี่ยนแปลง การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะประเมินในแต่ละพื้นที่ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนมาตรการสงกรานต์หลังพบคลัสเตอร์ระลอกใหม่ที่ จ.สมุทรปราการ ว่า ขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ โดยต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักในการพิจารณา ส่วนเรื่องการกระจายวัคซีน 8 แสนโดส ที่เพิ่งเข้ามาจะกระจายลงไปในพื้นที่ จ.ภูเก็ต 1 แสนโดส อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 5 หมื่นโดส และ จ.สมุทรสาคร จำนวนหนึ่ง ส่วนจังหวัดที่มีการระบาด เช่น สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ปทุมธานี จะต้องจัดสรรไปด้วยให้ไปถึงประชาชน และไม่ต้องกังวลเพราะในเดือน เม.ย. จะเข้ามาอีก 1 ล้านโดส และหากเจรจาจัดหาเพิ่มจากจีนสามารถจัดส่งได้จะมีเพิ่มเข้ามาต่อเนื่องเดือน เม.ย.ไปถึงเดือน มิ.ย. จนถึงวัคซีนของแอสตราเซนeca ผลิตในประเทศไทยจะได้นำเดือน มิ.ย.

ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ.และประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดอว. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม(อก.) และศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันแถลงข่าววัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายขององค์การเภสัชกรรม เริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในการวิจัย สดุดีแรกฉีด 18 คน เติมน้ำนี้ฉีด 4 คน

ทั้งนี้การวิจัยในอาสาสมัคร 460 คน โดยระยะที่ 1 210 คน อายุ 18-59 ปี แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศึกษาในอาสาสมัคร 18 คนก่อน เริ่มด้วยวัคซีนขนาดที่ต่ำที่สุด และค่อยเพิ่มไปยังขนาดที่สูงขึ้น และส่วนที่ 2 ศึกษาในอาสาสมัคร 192 คน จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกให้ได้ขนาดหรือสูตรวัคซีนวิจัย 2 สูตร นำไปวิจัยต่อในระยะที่ 2 ประมาณเดือน ก.ค 2564 ในอาสาสมัครอายุ 18-75 ปี 250 คน คาดว่าจะทราบผลระยะ 2 ภายในปลายปีนี้

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่อาคารฝั่งตรงข้ามสนามบุนนาคเขตลาดกระบัง เพื่อเตรียมไว้รองรับการรักษาตัวของผู้ต้องกัก ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจพบแล้ว 96 คน เป็นชาย 91 และหญิง 5 คน จากจำนวนผู้ต้องกักตัวที่อยู่ในความควบคุมของห้องกักสวนพลูและบางเขน รวม 1,615 คน โดยมีชาวเมียนมาเป็นผู้ต้องกักมากที่สุด

ที่ห้องประชุมแก่นชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังผลตรวจยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เป็นชาวอเมริกันวัย 74 ปี



เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 5 มี.ค. ทำให้ขณะผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 14 ของ จ.ขอนแก่น และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ตามขั้นตอนของการรักษาแล้ว

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎาธร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ว่า สถานการณ์การติดเชื้อของผู้ต้องกักในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการตรวจตามมาตรฐานต่อเนื่อง โดยวันที่ 6 มี.ค. มีการตรวจผู้ต้องกักชาวเนปาล 1 ราย ไม่พบเชื้อ ต่อมาตรวจซ้ำในวันที่ 11 มี.ค. พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันตรวจพบผู้ต้องกักรายอื่นติดเชื้ออีก 2 ราย และพบผู้ต้องกักที่ย้ายมาจากสุโขทัย-ลก ติดเชื้ออีก 6 ราย จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ในวันที่ 13 มี.ค. จากผู้ต้องกักเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากกลุ่มที่มาจากสุโขทัย-ลก 137 ราย พบติดเชื้อ 40 ราย รวมทั้งการตรวจผู้ต้องกักแรกรับ 129 ราย พบติดเชื้อ 12 ราย จากนั้นวันที่ 15 มี.ค. มีการตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ต้องกักชาวเนปาล 44 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำรวมกับเจ้าหน้าที่ 14 ราย พบติดเชื้อ 16 ราย และจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเมื่อวันที่ 20 มี.ค. จากการตรวจ 506 ราย พบติดเชื้อ 297 ราย

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมกรม. เร็ว ๆ นี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการทัวร์เที่ยวไทย สนับสนุนการสมทบเงินให้ประชาชนรับสิทธิเพื่อเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 หลังจากการประชุม กรม. มีมติให้นำกลับไปทบทวนอุดช่องโหว่ เพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ยืนยันว่า แม้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.จะขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ งดสาดน้ำ ประแป้ง จัดคอนเสิร์ต ปาร์ตี้โคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่รัฐบาลยังสนับสนุนให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ

ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 มีวันหยุดยาว 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-15 เม.ย. เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

“รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการจำกัดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่สนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวตามแบบวิถีชีวิตใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย มีวันหยุดยาวรวม 6 วัน เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็น โครงการเราชนะ โครงการ ม33 เรารักกัน จะตอบโจทย์ประชาชนเป็นอย่างดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงโครงการ “ม33เรารักกัน” ว่า วันนี้โอนเงินงวดแรก 1,000 บาทให้แรงงาน ซึ่งมีผู้คนเข้าร่วม 5,720,967 คน หรือคิดเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ของผู้ได้รับสิทธิโดยมีเงินเข้าสู่ระบบและเกิด

มี.ค. งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. และงวดที่ 4 ในวันที่ 12 เม.ย.นี้ จนครบ 4,000 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถใช้เงินซื้อสินค้าและบริการจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้เท่านั้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าเตรียมนำเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ให้แก้ไขโมเดลแซนด์บ็อกซ์หรือการเจรจา ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในลักษณะเมืองต่อเมือง หรือเกาะต่อเกาะเพื่อทำทราเวลบับเบิลระหว่างกัน หวังดึงนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว และมีความต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยจะสามารถเข้าพื้นที่ที่กำหนดร่วมกันแบบไม่ต้องกักตัว และมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มโมเดลนี้กับตลาดจีนเที่ยวไทย

“แผนการเปิดประเทศ โดยโมเดลแซนด์บ็อกซ์จะนำร่องที่ภูเก็ต เป็นพื้นที่ต้นแบบ เข้านำเสนอที่ประชุมศบค.หลังจากตรวจสอบความพร้อมของภาคเอกชนและประชาชนท้องถิ่นมีการยอมรับแนวคิดมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ภาคท้องถิ่นจัดทำแผนรายละเอียดมาอีกครั้งเบื้องต้นของแผนดังกล่าวจะรวมข้อเสนอในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนในพื้นที่ก่อน จึงต้องกำหนดทั้งเงื่อนไขการรับวัคซีนและไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่า จะต้องได้รับวัคซีนจำนวนเท่าใดและภายในเวลาเท่าใดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดเกาะภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ ว่า กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ว่า ยอดผู้ป่วยใหม่ 8,019 คน ซึ่งถือเป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค เมื่อเดือน ม.ค.ปีที่แล้ว และเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน จึงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 671,792 คน ขณะที่สถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยแล้วมีอย่างน้อย 577,850 คน เพิ่มขึ้น 103 คน ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 12,972 รายหลังมีการยืนยันผู้เสียชีวิต 4 รายในรอบวันที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทาง



ประ โยชน์แก่แรงงาน 5,720,967,000 บาท มีการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าดัง” เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะระงับสินคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 11,441 ล้านบาท อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบซึ่งในภาพรวมยังไม่พบปัญหาใด ๆ ส่วนงวดถัดไปจะโอนตามลำดับ คืองวดที่ 2 ในวันที่ 29

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ต้องสั่งปิด  
พรมแดนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเวลา 1  
เดือนและเพิ่มมาตรการควบคุมทางสาธารณสุข  
ในหลายพื้นที่ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของ  
ฟิลิปปินส์ เริ่มแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโค  
วิด-19 ให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่  
ผ่านมาโดยบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่  
สาธารณสุขด่านหน้าจะได้รับวัคซีนก่อน  
ปัจจุบันฟิลิปปินส์ใช้วัคซีนของซิโนแวคซึ่ง  
ทางจีนบริจาคให้มา และวัคซีนของแอสตราเซ  
เนกา/ออกซฟอร์ดที่รับมอบผ่านโครงการโค  
แวกซ์ขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอช  
โอ)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน กล่าวหลังหารือ  
ร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.ว.กลาโหม ถึงมาตรการกระตุ้น  
เศรษฐกิจในระยะต่อไป ว่านายกฯ ได้สั่งการให้  
ไปหาโครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากโครงการเราชนะที่จะสิ้นสุดในเดือน  
พ.ค.นี้ ซึ่งจะมีรูปแบบคล้าย ๆ กับโครงการ  
คนละครึ่ง หรือ ซ้อปดีมีคืน เพื่อให้คนได้เลือก  
เข้าไปใช้จึงสั่งให้ทุกหน่วยงานไปดูรูปแบบ  
โครงการ และวงเงินที่จะทำว่ามีรายละเอียด  
อย่างไร ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะเร่ง  
เสนอให้กับที่ประชุมกรม.พิจารณาทันที.